

หัวข้อข่าว : "แรมโบ้อีสาน" อัด "ฝ่ายค้าน" จ้องเล่นการเมือง ทำสภากลุ่มซ้ำซาก เนะปช.ให้จำชื่อส.ส.เอาไว้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 6 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

สยามรัฐ
Siam Rath member see Siam Rath

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ㆍ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค ㆍ กีฬา เศรษฐกิจ ㆍ เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เกษตร

คอลัมน์ ㆍ กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์บันเทิง สตรี ㆍ วัยใส-นิวเจน ทองเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต ㆍ ครอบบ้านรอบเมือง

"แรมโบ้อีสาน" อัด "ฝ่ายค้าน" จ้องเล่นการเมือง ทำสภากลุ่มซ้ำซาก เนะปช.ให้จำชื่อส.ส.เอาไว้

ทวิต Share 20 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 13:40 น. การเมือง



วันที่ 6 ก.พ.65 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับกรุงเทพโพลล์ ที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 จะเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 และอยากให้ มีโครงการ คนละครึ่ง ต่อไป ร้อยละ 69.3 อยากให้มีต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไป

นายเสกสกล ระบุว่าโครงการส่วนใหญ่ของรัฐบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอยากให้มีโครงการออกมาและอยากเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐ

“ที่ผ่านมามาก่อนเองยังได้รับคำชื่นชมจากพ่อแม่ค้า ว่าอยากให้รัฐบาลทำโครงการคนละครึ่งอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของคึกคัก แม้ว่าราคาสินค้าบางรายการจะมีราคาที่แพงขึ้น แต่สามารถนำโครงการคนละครึ่งไปซื้อได้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวนายกฯและรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าแพง และจะหามาตรการใหม่ๆ ออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่านายกฯไม่ทอดทิ้งประชาชนในเวลาที่ได้รับเดือดร้อนอย่างแน่นอน” นายเสกสกล กล่าว

หัวข้อข่าว : "แรมโบ้อีสาน" อัด "ฝ่ายค้าน" จ้องเล่นการเมือง ทำสภากลุ่มซ้าซาก เนาะปชช.ให้จำชื่อส.ส.เอาไว้

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 6 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

นายเสกสกล กล่าวอีกว่า นายกษามีความจริงใจตั้งใจทำงาน ช่วยเหลือเยียวยาคนทุกกลุ่ม จนเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชน ก็จะมีเพียงพรรคฝ่ายค้านที่นายกษาทำอะไรก็จะออกมาตำหนิใส่ร้ายโจมตี ไม่เคยชื่นชมในสิ่งที่นายกษาทำดี เล่นการเมืองมากจนเกินไปโดยไม่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เพียงเพื่อล้มนายกษาล้มรัฐบาล หวังกลับมามีอำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง นักการเมืองประเภทนี้ สุดท้ายประชาชนจะพิพากษาลงโทษเอง ยังเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เหมือนกับที่ทำให้สภากลุ่มในขณะนี้บ่อยๆ ครั้งเพราะไม่เคยดูแลว่า กฎหมายฉบับใดเป็นประโยชน์มีสาระสำคัญต่อประชาชน จะเอาแต่เล่นการเมืองในสภาให้องค์กรประชุมลุ่มบ่อยๆและมาโทษแต่นายกษา ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในสภาาร่วมกันมีใช่หรือ

“ประชาชนต้องจดจำบรรดาชื่อส.ส.คนที่ทำให้สภากลุ่มไว้ เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ประชาชนจะได้ไม่ต้องเลือกกลับเข้ามาเป็นสส.อีกให้เปลืองเงินภาษีที่ต้องจ่ายเงินเดือนคนละเป็นแสนให้กับคนที่ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเช่นนี้อีกเปลืองงบประมาณเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปเปล่าๆ ช่างน่าอับอายขายขี้หน้าพี่น้องประชาชนที่สุด อยากเอาปีบมาคลุมหัวแทนส.ส.เหล่านี้เสียเหลือเกิน” นายเสกสกล กล่าว